



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954 - 7-5-2024)

Quân và dân đồng lòng Bắc Bộ phối hợp với Chiến dịch Điện Biên Phủ



Máy bay Pháp bị phá hủy trong trận tập kích sân bay Cát Bi, Hải Phòng.

Đông bằng Bắc Bộ (bao gồm phần lớn Liên khu 3 và Khu Tả ngạn), là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn cuối của chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954, quân và dân đồng bằng Bắc Bộ đã phối hợp hiệu quả với chiến trường chính, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Nhằm phối hợp hiệu quả với các chiến trường, đầu tháng 12-1953, Liên khu 3, Khu Tả ngạn hợp phần tích tinh hình, để ra nhiệm vụ trước mắt của các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương là khẩn

trường củng cố, chuẩn bị chiến trường, sẵn sàng đánh lớn khi thời cơ đến; phát triển mạnh lối đánh tập kích, phục kích, đánh giao thông, vây điểm diệt viện, đánh điểm diệt viện, mạnh dạn đánh sâu vào hậu phương nơi địch sơ hở tiêu diệt cơ quan đầu não, phá sân bay, bến cảng, kho tàng và phương tiện chiến tranh của chúng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Khu ủy Tả ngạn, Trung đoàn 42, Trung đoàn 50 và bộ đội địa phương liên tục tiến công tiêu diệt nhiều vị trí, đánh địch trên các trục đường giao thông và tiến đánh thị xã Thái Bình.

(Xem tiếp trang 4)
Theo Báo Nhân Dân

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý tin báo về tội phạm

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới", Ban TVTU đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 25-5-2015 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh".

Qua 9 năm thực hiện, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nam Định nói chung và công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Ban TVTU ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 25-4-2024 thay thế Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 25-5-2015 với nhiều nội dung mới. Trong đó, yêu cầu (Xem tiếp trang 2)

trọng, giải quyết. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, ý thức tham gia phòng, chống tội phạm của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

Tuy nhiên, tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn phức tạp. Việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của các cơ quan chức năng có việc chưa kịp thời; công tác phối hợp có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ so với tinh thần quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Ban TVTU ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 25-4-2024 thay thế Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 25-5-2015 với nhiều nội dung mới. Trong đó, yêu cầu (Xem tiếp trang 2)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa xuân



Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa xuân tại xã Giao Thịnh (Giao Thủy).

Sáng 2-5, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa xuân tại các địa phương trong tỉnh.

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 70.256ha, giảm 138ha so với vụ xuân 2023, trong đó có 99% diện tích là các giống xuân muộn. Hiện nay, lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên tháng 3, thời tiết trời âm u, ít nắng; đầu tháng nhiệt độ thấp và bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh, có ngày xuống dưới 10 độ C, giữa và cuối tháng trời ít nắng, nhiệt độ trung bình 20 độ C đã làm chậm quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Dự kiến lúa trở tập trung từ ngày 10 đến 17-5, muộn hơn vụ xuân 2023 khoảng 5 ngày. Thời tiết cũng thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát

sinh gây hại, đặc biệt sâu cuốn lá nhỏ. Cụ thể, sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 đã nở rộ với mật độ rất cao, lúa kéo dài, phổ biến 100-300 con/m², nơi cao 500-700 con/m², cục bộ có nơi trên 1.000 con/m² cao gấp 5-7 lần các năm trước, quy mô phân bố và mức gây hại rất nặng trên tất cả diện tích lúa xuân. Rầy lúa 2 có mật độ cao gấp 2-3 lần cùng lúa năm trước, mật độ phổ biến 500-1.000 con/m², nơi cao 2.000-4.000 con/m², cục bộ từ 5.000 đến 1 vạn con/m². Diện tích cần trừ rầy là 34.513ha. Bệnh khô vằn đã xuất hiện trên các trà lúa, tỷ lệ bệnh phổ biến 3-5%, nơi cao 10-20%, cục bộ trên 30%. Toàn tỉnh cần phun trừ bệnh khô vằn cho 45.583ha, phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông cho 6.200ha.

(Xem tiếp trang 4)
Tin, ảnh: VĂN ĐAI

Tháng 4, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực

Tổng cục Thống kê cho biết, sản xuất công nghiệp tháng 4-2024 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trong tháng 4-2024 ước tính tăng 0,8% so với tháng 3-2024 và tăng 6,3% so với tháng 4-2023.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện

tăng 11,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%; riêng ngành khai khoáng giảm 6,8%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số IIP tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm trước giảm 2,5%). Trong đó, ngành chế biến, (Xem tiếp trang 2)

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tiêu thụ điện tăng tới 37,2% so với cùng kỳ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do nắng nóng gay gắt trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, sản lượng điện tiêu thụ bình quân tăng tới 37,2%. Tuy nhiên với sự nỗ lực chuẩn bị của ngành điện, việc cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân vẫn được bảo đảm.

EVN cho biết, theo quy luật hàng năm trước đây, mức tiêu thụ điện vào các kỳ nghỉ lễ, tết thường giảm mạnh so với các ngày trước lễ với mức thấp hơn khoảng 25%-30%. Tuy nhiên đối với dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, số liệu thống kê cho thấy tiêu thụ điện bình quân trong

kỳ nghỉ lễ chỉ giảm khoảng 8% so với ngày thường trước lễ, đồng thời tăng rất cao so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023. Cụ thể, trung bình ngày tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện quốc gia ở mức khoảng 40.459 MW, sản lượng tiêu thụ điện ở mức khoảng 860,5 triệu kWh/ngày. Nếu so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023 thì sản lượng điện bình quân ngày trong cả dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay tăng tới 37,2%, đồng thời công suất tiêu thụ cực đại toàn hệ thống trong dịp lễ cũng tăng tới 30,6%.

(Xem tiếp trang 4)
PV

Đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 466/UBND-VP5 ngày 26-4-2024, Sở Xây dựng vừa ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Nam Định; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, huyện, thành phố; các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công xây dựng để nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2024.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh về phòng, chống thiên tai (PCTT), đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2024. Cụ thể, đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật: rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc chống ngập úng khi mưa, bão; kiểm tra

(Xem tiếp trang 4)
THÀNH TRUNG

Giá xăng tăng tiến sát 25 nghìn đồng/lít

Chiều 2-5, liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15h.

Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định giữ nguyên giá đối với xăng E5 RON 92, ở mức 23.910 đồng/lít; tăng 40 đồng/lít đối với xăng RON 95, lên 24.950 đồng/lít. Như vậy, giá xăng đã tăng trở lại ngay sau khi mất mốc 25 nghìn đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 110 đồng/lít, xuống 20.600 đồng/lít. Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập, đồng thời không

chỉ quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu. Mới đây, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu các đơn vị đảm bảo cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Các đơn vị, doanh nghiệp cần có biện pháp tự sớm, từ xa theo thẩm quyền và quy định để đảm bảo cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. (Xem tiếp trang 3)

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024

Năm học 2023-2024 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi khi tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và có nhiều khởi sắc. Với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, các huyện, thành phố, sự ủng hộ của nhân dân, ngành GD và ĐT tỉnh tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Những kết quả nổi bật Trong học kỳ I và đầu học kỳ II năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục (CSGD) đã thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục linh hoạt phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ chương trình, kiểm tra, đánh giá học sinh theo kế hoạch. Các hoạt động tập huấn, hội thảo về chương trình, sách giáo khoa (CT, SGK) mới được tổ chức bài bản, hỗ trợ giáo viên thực hiện thuận lợi ngay từ những ngày đầu năm học. Cơ sở vật chất (CSVC) trường học được các cấp chính quyền và nhân dân quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục. (Xem tiếp trang 3)



Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Hoài và đồng chí Giám đốc Sở GD và ĐT Cao Xuân Hùng chúc mừng đội tuyển Hòa học tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi tỉnh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Bài và ảnh: MINH THUẬN

TIN THẾ GIỚI
Estonia đóng cửa biên giới với Nga vào ban đêm
Đài Truyền hình ERR của Estonia ngày 1-5 đưa tin, nước này bắt đầu thường xuyên đóng cửa khẩu biên giới Narva-1 với Nga theo khung giờ

từ 23h đêm hôm trước đến 7h sáng hôm sau theo giờ địa phương. Lịch trình của cửa khẩu biên giới Narva-1 có thể sẽ được giữ nguyên cho đến khi trạm kiểm soát phương tiện được khôi phục, vốn đã tạm thời bị đóng cửa do việc xây dựng điểm qua biên giới ở thị trấn Ivangorod của Nga. Cảnh sát và lực lượng biên phòng Estonia cho biết các đối tác (Xem tiếp trang 4)

TIN TRONG NƯỚC
HẢI DƯƠNG
Khai trương đoàn tàu hàng từ ga Cao Xá gia nhập liên vận quốc tế
Sáng 2-5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và UBND tỉnh Hải Dương khai trương đoàn tàu vận

chuyển hàng hóa đầu tiên từ ga Cao Xá (xã Cao An, huyện Cẩm Giàng) tham gia hành trình liên vận quốc tế. Cụ thể, đoàn tàu gồm 12 container chở lưu huỳnh, nhôm và sữa, đóng tại các nhà máy trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, sau khi về đến ga Yên Viên sẽ được kết nối vào các đoàn tàu (Xem tiếp trang 3)
PV

Phát huy hiệu quả

Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Qua quá trình triển khai, Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã khẳng định là kênh "tiếp vốn" quan trọng, hiệu quả giúp các doanh nghiệp được tiếp cận vốn vay ưu đãi của ngân hàng với lãi suất hợp lý để vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất. Chương trình cũng đã nâng cao tính chủ động và trách nhiệm chia sẻ khó khăn với khách hàng của các ngân hàng thương mại; mở rộng đầu tư tín dụng an toàn, hiệu quả.

Để có được kết quả đó, ngành Ngân hàng đã nghiêm túc triển khai các cơ chế, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tạo điều kiện tiếp vốn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại và kết nối ngân hàng với doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ về vốn, lãi suất... tạo điều kiện cho doanh nghiệp được giải ngân thuận lợi, thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi, tiết giảm chi phí hoạt động... theo dự địa giảm lãi suất cho vay; xem xét miễn giảm một số loại phí không cần thiết; tiếp tục khai phá chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23-4-2023 của Thống đốc NHNN Việt Nam. Đẩy mạnh cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân qua phương tiện điện tử theo Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "tín dụng đen". Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quy trình vay vốn nhằm đẩy nhanh tốc độ, thời gian xử lý hồ sơ; nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian thẩm định xét duyệt, không làm lỡ cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; chú trọng đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng nhằm tăng cường cho vay không có tài sản bảo đảm trên cơ sở quản lý được dòng tiền và kiểm soát rủi ro.

Để chương trình bám sát thực tiễn, hiệu quả, ngay trong quý I năm 2024, NHNN Chi nhánh tỉnh

đã thành lập 2 đoàn khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và công tác triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại một số chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Thành lập, công bố đường dây nóng và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của NHNN Chi nhánh tỉnh và UBND tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết, phản ánh những khó khăn, vướng mắc khi tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Qua các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình, các đơn vị tham gia đã nhận diện chi tiết hơn những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiếp cận vốn ngân hàng. Từ đó, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi, đáp ứng tốt điều kiện vay vốn của các ngân hàng.

Thông qua chương trình, đến hết năm 2023, đã có 204 doanh nghiệp được giải ngân cho vay mới và tăng hạn mức tín dụng qua 18 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp do các TCTD tổ chức. Tổng số tiền cam kết cho vay 9.193 tỷ đồng, đã giải ngân được 10.036 tỷ đồng, tăng 9% so với cam kết. Dự nợ cho vay đạt 4.808 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực cho vay nông nghiệp, nông thôn giải ngân được 4.243 tỷ đồng với 93 khách hàng; cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa giải ngân được 2.232 tỷ đồng với 69 khách hàng; cho vay kinh doanh hàng dệt may giải ngân

được gần 141,5 tỷ đồng với 2 khách hàng; cho vay khác giải ngân được 2.579 tỷ đồng với 10 khách hàng; cho vay thông qua Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp giải ngân được 608 tỷ đồng với 30 khách hàng. Các doanh nghiệp tham gia chương trình đều sử dụng vốn hiệu quả, không có nợ xấu phát sinh.

Đánh giá về hiệu quả của chương trình, đại diện Chi nhánh NHNN tỉnh khẳng định: Chương trình đã đem đến "lợi ích kép" cả về phía doanh nghiệp và ngân hàng và trên hết, đã tạo sự gắn kết bền chặt trong mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi để đồng hành và phát triển, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua chương trình, doanh nghiệp đã tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý, giảm bớt khó khăn về vốn và chi phí lãi vay giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Không chỉ được ưu đãi về lãi suất, doanh nghiệp còn được hỗ trợ tư vấn về quản trị dòng tiền, điều hành hoạt động, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh thích ứng với tình hình thực tế; quản lý tài chính hiệu quả trên nền tảng số hóa... từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Chương trình cũng giúp doanh nghiệp được tiếp cận thêm với các thông tin cơ chế, chính sách của Chính phủ, NHNN Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp; các chương trình, chính sách tín dụng mới; hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu

những sản phẩm chủ lực. Cùng với đó, các TCTD cũng khơi thông được dòng vốn, giúp tăng trưởng tín dụng bền vững, chất lượng, an toàn, hiệu quả. Qua chương trình đã nâng cao tinh chủ động và trách nhiệm chia sẻ khó khăn với khách hàng từ phía các ngân hàng.

Thời gian tới, NHNN Chi nhánh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận, tăng khả năng hấp thụ vốn; đẩy mạnh hơn nữa việc đơn giản hóa danh mục hồ sơ vay vốn của khách hàng theo hướng tinh gọn, trên cơ sở triển khai các giải pháp tích hợp, đồng bộ chứng từ trong hệ thống ngân hàng; áp dụng công nghệ để tiến tới tự động hóa toàn bộ quy trình vay vốn nhằm đẩy nhanh tốc độ, thời gian xử lý hồ sơ khách hàng. Thực hiện công khai minh bạch quy trình, thủ tục cho vay, tiếp tục cải tiến, đa dạng hóa, tối ưu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, dễ tiếp cận, phù hợp với đối tượng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực giúp phát huy thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo chủ trương của Chính phủ và NHNN Việt Nam; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay, tiết kiệm chi tiêu, đảm bảo an toàn tài chính và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, đảm bảo lãi suất ưu đãi với ngành, lĩnh vực ưu tiên... Chủ động, tích cực tìm kiếm khách hàng tham gia chương trình và tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng trực tiếp tại đơn vị để đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. /

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN



Sản xuất dây lưới thép tại Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định (thành phố Nam Định).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý tin báo về tội phạm

(Tiếp theo trang 1)

cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; đảm bảo mọi nguồn tin về tội phạm phải được phát hiện và chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, kiên quyết không để tình trạng vụ việc xảy ra nhiều ngày nhưng không thông báo cho cơ quan chức năng hoặc không được giải quyết theo quy định của pháp luật. Cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo việc phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý, xử lý nguồn tin về tội phạm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. /

Tháng 4, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực

(Tiếp theo trang 1)

chế tạo tăng 6,3% (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,9%), đóng góp 5,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,3% (cùng kỳ năm 2023 giảm 0,2%), đóng góp 1,1 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3% (cùng kỳ năm 2023 tăng 6,2%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 4,6% (cùng kỳ năm 2023 giảm 3,7%), làm giảm 0,7 điểm phần trăm.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số IIP trong 4 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 54 địa phương và giảm ở 9 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm. /

Nhằm cụ thể hóa kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 và Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nam Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch chung đô thị thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 22-2-2024 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Giao Thủy (bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Ngô Đồng và các xã Giao Tiến, Hoàn Sơn) đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2024 và đạt tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2030.

nước thải đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; tỷ lệ tuyến phố văn minh; công trình xanh; khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh. Theo đó, về tiêu chuẩn nước thải đô thị, sẽ đẩy nhanh tiến độ và đưa vào sử dụng trạm xử lý nước thải trong các khu đô thị, khu dân cư tập trung tại thị trấn Ngô Đồng và các xã Hoàn Sơn, Giao Tiến hiện nay; triển khai xây dựng trạm bơm và trạm xử lý nước thải tại các vị trí phù hợp; quy hoạch 1 trạm bơm nước thải tại vị trí giáp đường phía tây sông Cửa Chùa và đường giao thông dưới đê sông Hồng; định hướng quy hoạch xây

Xây dựng thị trấn Giao Thủy đạt tiêu chí đô thị loại V



Quang cảnh thị trấn Ngô Đồng - trung tâm đô thị thị trấn Giao Thủy trong tương lai.

Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Giao Thủy có 1 đơn vị hành chính là thị trấn Ngô Đồng thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025 do không đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và 2 đơn vị hành chính cấp xã liên kế là Hoàn Sơn, Giao Tiến chịu tác động của sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. UBND huyện đã xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị xã, thị trấn Ngô Đồng, Hoàn Sơn, Giao Tiến thành thị trấn Giao Thủy với diện tích tự nhiên 17,33km² (đạt 123,8% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 36.881 người (đạt 461,012% so với tiêu chuẩn).

động 1 trạm xử lý nước thải quy mô 0,3ha; công suất 16 nghìn m³/ngày-đêm tại khu đất hạ tầng kỹ thuật phía bắc thị trấn, giáp đê sông Hồng... Tiến hành lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Giao Thủy đã được UBND tỉnh phê duyệt. Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức về các tiêu chí xanh vào quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư; ưu tiên thu hút đầu tư đối với các dự án đô thị xanh, đô thị thông minh đảm bảo các mục tiêu đề ra...

Cùng với các HTX, THT nuôi trồng thủy sản tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh trong khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng cường quan tâm, tạo điều kiện giúp các HTX tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn mở rộng đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và tìm thị trường đầu ra ổn định cho các mặt hàng thủy sản. /

Để hoàn thành mục tiêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V trong năm nay, thị trấn Giao Thủy sẽ tập trung vào 3 khu vực phát triển đô thị. Khu vực thị trấn Ngô Đồng hiện nay là khu vực trung tâm hành chính, công cộng cấp vùng, cấp đô thị, phát triển tổng hợp đa lĩnh vực, đa chức năng và quốc phòng, an ninh với diện tích tự nhiên khoảng 278,44ha; là khu vực trung tâm hành chính, công cộng cấp vùng, cấp đô thị, với hệ thống các trụ sở cơ quan, công trình công cộng của huyện, của thị trấn và các xã. Trên cơ sở đó, định hướng chính tại khu vực là cải tạo, mở rộng một số công trình công cộng để đáp ứng nhu cầu trong tương lai đồng thời khép kín các khu dân cư hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý phát triển đô thị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. Khu vực xã Hoàn Sơn hiện nay là khu vực phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp với diện tích tự nhiên khoảng 581,22ha. Khu vực này dân cư tại các xóm phân bố tương đối phân tán nên định hướng quy hoạch

(Xem tiếp trang 4)

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG

Hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản

Với lợi thế là địa phương ven biển, lại có hệ thống ao hồ, sông ngòi dày đặc, những năm qua, nuôi trồng thủy sản đã trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Nhiều hộ dân nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã tăng cường liên kết thông qua việc thành lập các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), góp phần thúc đẩy kinh tế thủy sản ngày càng phát triển.

Toàn tỉnh có khoảng 20 HTX và hơn 100 THT nuôi trồng thủy sản. Để phát huy thế mạnh kinh tế tập thể nói chung, HTX, THT nuôi trồng thủy sản nói riêng, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị như: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể; tổ chức cho thành viên tham quan, học tập thực tế tại các mô hình HTX, THT tiêu biểu trong và ngoài tỉnh; tư vấn hỗ trợ xây dựng mô hình HTX, THT sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương; khai thác, tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình, dự án tháo gỡ khó khăn về vốn giúp nhiều HTX đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước tìm được chỗ đứng trên thị trường, xây dựng thương hiệu HTX. Liên minh HTX tỉnh còn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ,

các cơ quan nghiên cứu, tổ chức tư vấn, tập huấn cho các HTX đã có sản phẩm chủ lực, chủ động tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, làm tem, nhãn, bao bì, thủ tục hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tư vấn để các HTX áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyển đổi sang mô hình sản xuất hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao cho thành viên HTX.

Trên địa bàn huyện Hải Hậu có nhiều HTX nuôi trồng thủy hải sản, tiêu biểu: HTX Nông nghiệp và nuôi trồng, chế biến thủy hải sản An Hòa (Hải Đông); HTX Nông nghiệp và thủy sản Hải Hậu (Hải Lý); HTX Nuôi trồng thủy sản Hải Đăng (Hải Lý)... HTX Nuôi trồng thủy sản Hải Điền, xã Hải Chính được thành lập từ năm 2018 theo Luật HTX 2012. Hiện HTX có 13 thành viên tham gia với tổng diện tích nuôi thủy sản là 12,5ha. Các đối tượng chủ lực như: ốc hương, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá nước, cá hồng Mỹ... Sự ra đời của HTX đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định cho các thành viên. Bình quân mỗi thành viên HTX thu nhập vài trăm triệu đồng/năm đồng thời các thành viên còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động với thu nhập bình quân từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn

Văn Nghị là thành viên của HTX có trên 1ha nuôi tôm và cá mừ, trung bình mỗi năm thu trên 1 tấn cá, 2 tấn tôm cho biết, tham gia HTX từ năm 2018, ông được ưu đãi về quyền lợi, hỗ trợ về con giống, tiêu thụ sản phẩm đầu ra với giá cả ổn định. Nhờ đó mỗi năm trừ chi phí sản xuất, gia đình ông thu lãi trên 300 triệu đồng. Cũng ở xã Hải Chính, HTX Thủy sản Gia Hưng thu hút 9 thành viên tham gia nuôi lươn không bùn, ốc hương... đem lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Là một trong những địa phương ven biển có thế mạnh về kinh tế thủy sản, huyện Giao Thủy đã thành lập nhiều HTX nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, tiêu biểu như: HTX Thủy sản Chí Thiện, xã Giao Thiện; HTX Nông thủy sản Giao Hà, xã Giao Hà;

HTX Thủy sản Giao Phong, xã Giao Phong... Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt 5.111ha; giá trị sản phẩm thu hoạch đạt bình quân 445 triệu đồng/ha nuôi trồng. Còn ở huyện Ý Yên hiện có 4 HTX nuôi trồng thủy sản và nhiều THT nuôi thủy sản. Trong đó, THT nuôi thủy sản xã Yên Phúc có 16 hộ tham gia với tổng số gần 200 lồng, diện tích 10 nghìn m² lồng bè nuôi các loại cá trắm đen, cá diêu hồng, cá lăng, cá chép giòn cho hiệu quả kinh tế cao với mật độ thả 5.000 con cá diêu hồng, cá lăng/lồng; 500kg cá trắm, chép/lồng... Sau khoảng 8-10 tháng nuôi liên tục các hộ thu được khoảng 3,5-5 tấn cá diêu hồng; cá lăng nuôi khoảng 2 năm mới xuất bán khi cá đạt trọng lượng từ 7-8 kg/con. Nhiều hộ dân

đầu tư bài bản trong nghề nuôi cá lồng đã có thu nhập thực tế từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng như hộ các ông: Vũ Đình Tuấn, xóm An Quang 1; Khiếu Đình Kiều, xóm Cầu... HTX Nuôi trồng thủy sản Tây Chùa, xã Yên Trung có 22 hộ tham gia với diện tích nuôi thủy sản ở khu chuyên đổi hơn 10ha. Ông Phạm Văn Đích, thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản Tây Chùa cho biết: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào hoạt động của HTX. Chúng tôi được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong nuôi thả cá và việc chủ động phòng bệnh cho cá. Các thành viên trong HTX còn thường xuyên được tham quan thực tế và tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả nuôi thủy sản".

Cùng với các HTX, THT nuôi trồng thủy sản tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh trong khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng cường quan tâm, tạo điều kiện giúp các HTX tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn mở rộng đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và tìm thị trường đầu ra ổn định cho các mặt hàng thủy sản. /

Bài và ảnh: THANH HOA



Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và nuôi trồng, chế biến thủy hải sản An Hòa, xã Hải Đông (Hải Hậu) kiểm tra chất lượng ốc hương.

Tòa án nhân dân huyện Nam Trực nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án

Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Nam Trực thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đông chí Bùi Xuân Thọ, Chánh án TAND huyện Nam Trực cho biết: Đơn vị đã tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Ngay từ đầu các năm công tác, TAND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh các khâu thụ lý vụ án cho đến quá trình giải quyết án. Duy trì việc giao ban hàng tuần để kiểm tra, đôn đốc quá trình giải quyết các vụ án. Đẩy mạnh các phong trào thi đua; kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động làm thêm giờ cho kịp tiến độ giải quyết án. Ngoài việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tự pháp, rút ngắn trình tự, thời gian giải quyết vụ án bảo đảm khách quan, minh bạch, thuận lợi cho người dân, đơn vị tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, nhất là từ khi TAND tối cao đưa "trợ lý ảo" vào hoạt động, các thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tích cực truy cập để nâng cao hơn chất lượng và hiệu quả công việc.

Không chỉ quan tâm đến tiến độ giải quyết các loại án, TAND huyện Nam Trực còn chú trọng nâng cao chất lượng công tác xét xử. Theo đó, trong quá trình giải quyết án dân sự, TAND huyện đã ký kết quy chế phối hợp với UBND huyện; hàng tháng, lãnh đạo TAND huyện về công tác giải quyết các vụ án dân sự để kịp thời đôn đốc các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện cung cấp chứng cứ cũng như những nội dung có thể khắc phục trong hoạt động hành chính của các cơ quan, tạo điều kiện giải quyết các vụ việc một cách nhanh nhất. Đối với các vụ án dân sự, lãnh đạo đơn vị đều yêu cầu thẩm phán lên kế hoạch giải quyết cụ thể từ khâu thụ lý cho đến quá trình thụ thập chứng cứ; nâng cao chất lượng viết bản

án. Những vụ án khó khăn về việc nhận thức pháp luật đều được đưa ra tập thể thẩm phán trao đổi để tìm biện pháp cùng tháo gỡ. Nhờ đó, chất lượng hồ sơ vụ án dân sự được nâng lên, khắc phục được tình trạng bản án tuyên không rõ, khó thi hành hoặc phải đính chính, giải thích...

Trong giải quyết án hình sự, TAND huyện Nam Trực đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện để giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp về quan điểm đánh giá chứng cứ, tội danh... đảm bảo cho việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan sai. Công tác xét xử lưu động được TAND Nam Trực chú trọng thực hiện. Các vụ án được lựa chọn đưa ra xét xử lưu động thường là những vụ án hình sự có tính chất điển hình về tội danh, hành vi phạm tội và thủ tục xử quan tâm của dư luận; chủ yếu với các tội danh như: Mua bán tang trữ trái phép chất ma túy, buôn bán hàng cấm, vi phạm quy định về an toàn giao thông, trộm cắp tài sản... Địa điểm xét xử lưu động tại các địa bàn gây án hoặc tại nơi cư trú của các bị cáo, qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong nhân dân. Đơn cử như cuối tháng 1-2024, TAND huyện Nam Trực tổ chức phiên tòa lưu động tại Trường

THPT Nguyễn Du xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn H (sinh năm 1983), trú tại tổ dân phố Sơn Thọ, thị trấn Ngõ Đổng (Giáo Thủy) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Theo nội dung cáo trạng, buổi trưa ngày 6-11-2023, H điều khiển xe ô tô khách 29 chỗ ngồi trên quốc lộ theo hướng thành phố Nam Định đi huyện Trực Ninh đến nơi đường giao nhau (ngã tư Km số 152+900 Quốc lộ 21 và đường xã Nam Toàn) mặc dù có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng H không giảm tốc độ để nhường H không nhường cho xe ô tô khách 29 chỗ ngồi của người dân đi ngược chiều từ đường xã Nam Toàn bên phải sang bên trái đường (theo hướng đi của xe ô tô) làm chấu L tử vong. Hành vi của H đã vi phạm Điều 24 Luật Giao thông đường bộ và Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 31 ngày 28-9-2019 của Bộ Giao thông Vận tải. Qua xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, bị cáo H đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình; tự nguyện bồi thường cho người đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền 170 triệu đồng và được người đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo H 18 tháng tù giam về

tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Phiên tòa đã thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Du và nhân dân trên địa bàn tham dự, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân và học sinh khi tham gia giao thông, nhất là thời điểm gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong năm 2023, TAND huyện Nam Trực đã giải quyết, xét xử 411/424 vụ, việc thụ lý, đạt tỷ lệ 97%; tổ chức hòa giải, đối thoại thành công 34 vụ, việc, đạt tỷ lệ 100%; tổ chức 10 phiên tòa rút kinh nghiệm, 3 phiên tòa trực tuyến; thực hiện công khai 242/242 bản án. Việc xét xử, giải quyết các loại án bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật, an hình sự không có trường hợp nào xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt người phạm tội, đường lối xét xử cơ bản sát, đúng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Để nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, thời gian tới, TAND Nam Trực tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử. Triển khai nghiêm túc nhiệm vụ về cải cách thủ tục theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án; vận hành hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin để tiết kiệm thời gian và tăng tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của tòa án, đặc biệt là tích cực vận hành phần mềm "trợ lý ảo". Tăng cường phối hợp các cơ quan tố tụng kịp thời đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, kiên quyết xử phạt nghiêm các loại tội phạm về tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác giải quyết, xét xử các loại án. Đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán, thư ký và hội thẩm nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đang, xây dựng đô thị văn minh", "Tuyến đường do phụ nữ tự quản", "Tuyến đường hoa"... góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN thành phố, Hội LHPN các phường, xã đã tổ chức thành nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiêu biểu như Hội LHPN phường Vị Xuyên đã tổ chức hội thi tuyên truyền BVMT với chủ đề "Vi môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp" năm 2023, nhằm giúp cán bộ, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tại phường Trường Thi, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Ban chấp hành Hội đã xây dựng

kế hoạch, tìm biện pháp để thực hiện nhiệm vụ. Song song với công tác tuyên truyền, Hội LHPN phường đã xây dựng những phần việc, hoạt động cụ thể, được cán bộ, hội viên phụ nữ phường hưởng ứng tích cực. Mô hình "tuyên đường do chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường" được xây dựng và nhân rộng tại 11/11 chi Hội Phụ nữ. Tại 11 tuyến đường tự quản, chi em đảm nhận việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân quét dọn vệ sinh, phối hợp giữ gìn an toàn giao thông, trật tự, cảnh quan, ngăn ngừa các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, hoặc coi nơi chôn cất tử nạn... thực hiện tổng vệ sinh theo lịch định kỳ hàng tuần/tháng, tuyên truyền nhân dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi... Bên cạnh đó, các chi hội vận động hội viên phụ nữ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý đóng góp vỏ chai, vỏ lon, giấy không sử dụng... để thanh lý gây quỹ giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, sau 3 năm triển khai, tổng quỹ tiết kiệm tại các chi hội trên 60 triệu đồng; từ nguồn quỹ, các chi hội tổ chức thăm hỏi, động viên 172 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với trên 34 triệu đồng. Đến nay có 130/185 chi hội phụ nữ xây dựng mô hình thu gom rác thải nhựa để gây quỹ thăm hỏi, tặng quà gia đình hội viên khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Với các hoạt động cụ thể, thiết thực đã từng bước nâng cao nhận thức, hành vi BVMT và giữ gìn vệ sinh môi trường của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố. Thời gian tới, Hội LHPN thành phố Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động BVMT, góp phần xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

đang, xây dựng đô thị văn minh", "Tuyến đường do phụ nữ tự quản", "Tuyến đường hoa"... góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN thành phố, Hội LHPN các phường, xã đã tổ chức thành nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiêu biểu như Hội LHPN phường Vị Xuyên đã tổ chức hội thi tuyên truyền BVMT với chủ đề "Vi môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp" năm 2023, nhằm giúp cán bộ, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tại phường Trường Thi, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Ban chấp hành Hội đã xây dựng

kế hoạch, tìm biện pháp để thực hiện nhiệm vụ. Song song với công tác tuyên truyền, Hội LHPN phường đã xây dựng những phần việc, hoạt động cụ thể, được cán bộ, hội viên phụ nữ phường hưởng ứng tích cực. Mô hình "tuyên đường do chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường" được xây dựng và nhân rộng tại 11/11 chi Hội Phụ nữ. Tại 11 tuyến đường tự quản, chi em đảm nhận việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân quét dọn vệ sinh, phối hợp giữ gìn an toàn giao thông, trật tự, cảnh quan, ngăn ngừa các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, hoặc coi nơi chôn cất tử nạn... thực hiện tổng vệ sinh theo lịch định kỳ hàng tuần/tháng, tuyên truyền nhân dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi... Bên cạnh đó, các chi hội vận động hội viên phụ nữ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý đóng góp vỏ chai, vỏ lon, giấy không sử dụng... để thanh lý gây quỹ giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, sau 3 năm triển khai, tổng quỹ tiết kiệm tại các chi hội trên 60 triệu đồng; từ nguồn quỹ, các chi hội tổ chức thăm hỏi, động viên 172 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với trên 34 triệu đồng. Đến nay có 130/185 chi hội phụ nữ xây dựng mô hình thu gom rác thải nhựa để gây quỹ thăm hỏi, tặng quà gia đình hội viên khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Nam Định đã xây dựng các mô hình hiệu quả nhằm thu hút sự tham gia, phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), tạo sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng.

Đông chí Khuông Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Để chung tay tham gia BVMT, Hội LHPN thành phố đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên để hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống và sức khoẻ của con người. Để các hoạt động BVMT thiết thực và hiệu quả, Hội đã đảm nhận

đang, xây dựng đô thị văn minh", "Tuyến đường do phụ nữ tự quản", "Tuyến đường hoa"... góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Hội Phụ nữ thành phố Nam Định chung tay bảo vệ môi trường

các công trình, phần việc phù hợp như: Tuyên truyền thực hiện phong trào "Phòng, chống rác thải nhựa", tổ chức thực hiện mô hình "Phân loại rác thải tại hộ gia đình", xuống đường dọn dẹp vệ sinh... Ở gia đình, chi em chủ động tiết kiệm điện sinh hoạt, thu gom và phân loại rác thải, sử dụng làn đi chợ, "Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần", sử dụng sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi ni-lông, sản phẩm khó phân hủy góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, BVMT.

Trong năm 2023, Hội Phụ nữ thành phố tổ chức 28 cuộc tuyên truyền tới 2.986 hội viên về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các cấp Hội chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Ngày Chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp", tổ chức hơn 1.000 buổi xuống đường dọn vệ sinh môi trường tại các khu dân cư; vận động các hộ gia đình thực hiện các biện pháp phân loại rác thải ngay tại gia đình, để rác đúng giờ, đúng nơi quy định; tích cực tham gia hưởng ứng "Tết trồng cây" vì một Việt Nam xanh nhân dịp Tết Nguyên đán góp phần đảm bảo cảnh quan đô thị, BVMT, giảm thiểu biến đổi khí hậu. Tuyên truyền hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi "Các công trình, phần việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh giai đoạn 2022-2026" do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, các chi hội duy trì và triển khai nhân rộng các mô hình BVMT hiệu quả như: Mô hình "Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị", "Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm

đang, xây dựng đô thị văn minh", "Tuyến đường do phụ nữ tự quản", "Tuyến đường hoa"... góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.



Quang cảnh phiên tòa hình sự do TAND huyện Nam Trực tổ chức.

Bài và ảnh: VĂN TRỌNG

TIN TRONG NƯỚC

Liên vận quốc tế để xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác giai đoạn 1, ga Cao Xá trở thành ga hàng hóa trong mạng lưới vận tải hàng hóa bằng đường sắt, tham gia tích cực vào vận tải hàng hóa nội địa từ Hải Dương đi các tỉnh và ngược lại, đồng thời trở thành một mắt xích quan trọng, tham gia vào hành trình vận tải liên vận quốc tế. Trong giai đoạn 2, nếu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, VNR sẽ tiếp tục triển khai nâng cấp, cải tạo ga Cao Xá đủ điều kiện là ga liên vận quốc tế, trong đó đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan số. Khi đó, tại ga Cao Xá sẽ tổ chức khai thác 2 tuyến liên vận quốc tế gồm tuyến 1: Cao Xá - Yên Viên (Hà Nội) - Kép (Bắc Giang) - Đông Đăng (Lạng Sơn) - Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), từ đây đi sâu vào nội địa Trung Quốc hoặc quá

châu đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp) thuộc diện phải lắp đặt quan trắc tự động (QTTĐ) đối với nguồn thải và khí thải.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 26/53 cơ sở đã hoàn thành lắp đặt QTTĐ. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đưa vào vận hành hệ thống quản lý, tiếp nhận số liệu QTTĐ, liên tục về hoạt động xả thải của các cơ sở nói trên. Từ đó nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các cơ sở; giúp giảm thiểu và phòng ngừa sự cố môi trường, giảm chi phí trong quá trình giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý môi trường...

Để bảo đảm tiến độ lắp đặt QTTĐ về chất thải theo quy định, ngành chức năng của tỉnh đang tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát và đôn đốc lắp đặt QTTĐ; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể hơn về công nghệ, thiết bị lắp đặt... nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở./.

châu đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp) thuộc diện phải lắp đặt quan trắc tự động (QTTĐ) đối với nguồn thải và khí thải.

châu đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp) thuộc diện phải lắp đặt quan trắc tự động (QTTĐ) đối với nguồn thải và khí thải.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 26/53 cơ sở đã hoàn thành lắp đặt QTTĐ. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đưa vào vận hành hệ thống quản lý, tiếp nhận số liệu QTTĐ, liên tục về hoạt động xả thải của các cơ sở nói trên. Từ đó nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các cơ sở; giúp giảm thiểu và phòng ngừa sự cố môi trường, giảm chi phí trong quá trình giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý môi trường...

Để bảo đảm tiến độ lắp đặt QTTĐ về chất thải theo quy định, ngành chức năng của tỉnh đang tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát và đôn đốc lắp đặt QTTĐ; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể hơn về công nghệ, thiết bị lắp đặt... nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở./.

châu đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp) thuộc diện phải lắp đặt quan trắc tự động (QTTĐ) đối với nguồn thải và khí thải.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 26/53 cơ sở đã hoàn thành lắp đặt QTTĐ. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đưa vào vận hành hệ thống quản lý, tiếp nhận số liệu QTTĐ, liên tục về hoạt động xả thải của các cơ sở nói trên. Từ đó nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các cơ sở; giúp giảm thiểu và phòng ngừa sự cố môi trường, giảm chi phí trong quá trình giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý môi trường...

Để bảo đảm tiến độ lắp đặt QTTĐ về chất thải theo quy định, ngành chức năng của tỉnh đang tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát và đôn đốc lắp đặt QTTĐ; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể hơn về công nghệ, thiết bị lắp đặt... nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở./.

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024

Chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục được duy trì với những kết quả nổi bật: 84/95 học sinh dự thi đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 8 giải Nhất, 29 giải Nhì; tỷ lệ đạt giải 88,42% (cao hơn 9,8% so với năm học 2022-2023), xếp thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ đạt giải; có 6 học sinh được chọn tham dự vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế.

Nền nếp chuyên môn, chất lượng giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc. Các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, phát triển chương trình nhà trường theo quan điểm tích hợp, toàn diện, lấy trẻ làm trung tâm. 100% cơ sở GDMN đã áp dụng mô hình giáo dục STEM/STEAM, một số cơ sở áp dụng phương pháp giáo dục Montessori trong tổ chức một số hoạt động giáo dục, giúp trẻ được tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, được "học bằng chơi, chơi mà học". Đồng thời, làm tốt công tác điều tra trẻ thuộc diện phổ cập; chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đối ngũ, chuẩn bị toàn diện cho trẻ 5 tuổi về thể chất, phẩm chất, kỹ năng, tâm thế để sẵn sàng vào học lớp 1.

Nền nếp chuyên môn, chất lượng giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc. Các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, phát triển chương trình nhà trường theo quan điểm tích hợp, toàn diện, lấy trẻ làm trung tâm. 100% cơ sở GDMN đã áp dụng mô hình giáo dục STEM/STEAM, một số cơ sở áp dụng phương pháp giáo dục Montessori trong tổ chức một số hoạt động giáo dục, giúp trẻ được tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, được "học bằng chơi, chơi mà học". Đồng thời, làm tốt công tác điều tra trẻ thuộc diện phổ cập; chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đối ngũ, chuẩn bị toàn diện cho trẻ 5 tuổi về thể chất, phẩm chất, kỹ năng, tâm thế để sẵn sàng vào học lớp 1.

Nền nếp chuyên môn, chất lượng giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc. Các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, phát triển chương trình nhà trường theo quan điểm tích hợp, toàn diện, lấy trẻ làm trung tâm. 100% cơ sở GDMN đã áp dụng mô hình giáo dục STEM/STEAM, một số cơ sở áp dụng phương pháp giáo dục Montessori trong tổ chức một số hoạt động giáo dục, giúp trẻ được tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, được "học bằng chơi, chơi mà học". Đồng thời, làm tốt công tác điều tra trẻ thuộc diện phổ cập; chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đối ngũ, chuẩn bị toàn diện cho trẻ 5 tuổi về thể chất, phẩm chất, kỹ năng, tâm thế để sẵn sàng vào học lớp 1.

Nền nếp chuyên môn, chất lượng giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc. Các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, phát triển chương trình nhà trường theo quan điểm tích hợp, toàn diện, lấy trẻ làm trung tâm. 100% cơ sở GDMN đã áp dụng mô hình giáo dục STEM/STEAM, một số cơ sở áp dụng phương pháp giáo dục Montessori trong tổ chức một số hoạt động giáo dục, giúp trẻ được tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, được "học bằng chơi, chơi mà học". Đồng thời, làm tốt công tác điều tra trẻ thuộc diện phổ cập; chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đối ngũ, chuẩn bị toàn diện cho trẻ 5 tuổi về thể chất, phẩm chất, kỹ năng, tâm thế để sẵn sàng vào học lớp 1.

Nền nếp chuyên môn, chất lượng giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc. Các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, phát triển chương trình nhà trường theo quan điểm tích hợp, toàn diện, lấy trẻ làm trung tâm. 100% cơ sở GDMN đã áp dụng mô hình giáo dục STEM/STEAM, một số cơ sở áp dụng phương pháp giáo dục Montessori trong tổ chức một số hoạt động giáo dục, giúp trẻ được tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, được "học bằng chơi, chơi mà học". Đồng thời, làm tốt công tác điều tra trẻ thuộc diện phổ cập; chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đối ngũ, chuẩn bị toàn diện cho trẻ 5 tuổi về thể chất, phẩm chất, kỹ năng, tâm thế để sẵn sàng vào học lớp 1.

